



บทที่ 410
เราได้เห็นอะไร

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขณะที่ลูกกำลังเขียนบทสวดบทนี้อยู่ เป็นปลายเดือนเม.ย. 2020 ทั่วโลกโรคไวรัสโควิด-19 ยังกำลังระบาดในประเทศต่างๆ ลูกคงจะเขียนในหัวข้ออื่นในบทสวดของลูกไม่ได้นอกจากในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดนี้ แต่ลูกจะเขียนในมุมมองของลูก ใครจะเห็นด้วยหรือไม่ ลูกไม่ทราบ

ตั้งแต่ปลายปี 2019 ที่ผ่านมาก็โรคนี้เริ่มระบาดขึ้นที่ประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุดในโลก แล้วต่อมาก็ค่อยๆ ระบาดลุกลามไปประเทศต่างๆ จนเกือบทั่วโลกแล้วในขณะนี้ คนติดโรคนี้เป็นล้าน คนตายเป็นแสน สิ่งที่ลูกมองและคิดว่า หากมนุษย์มีสิ่งนี้ให้ซึ่งกันและกัน คนคงไม่ต้องตายมากขนาดนี้ แต่ 4-5 เดือนที่ผ่านมา มนุษย์ขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าของเราทรงสั่งสอนมาตลอด นั่นคือ ความรัก!

สมมติโลกของเราคือหมู่บ้านแห่งหนึ่ง โรคไวรัสก็คือโจรที่วันดีคืนดีก็แอบเข้ามา แล้วก็เข้าบ้านหลังหนึ่ง ทำการทุบตีสมาชิกของครอบครัวนั้นจนมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิต แล้วก็ปล้นเอาทรัพย์สินเงินทองของครอบครัวนั้น แล้วก็หลบหนีไป สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ แทนที่บ้านอื่นๆ ในหมู่บ้านนั้นจะมารวมตัวกัน ช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกโจรปล้นจนมีสมาชิกบาดเจ็บและล้มตาย และมาปรึกษาหารือกันว่าพวกเขาควรจะร่วมมือในการป้องกันไม่ให้โจรกลุ่มนี้เข้ามาทำร้ายสมาชิกในหมู่บ้านของพวกเขาได้อย่างไร แต่สิ่งที่พวกเขาทำนั้นคืออะไร? การดูตาย การโทษกันและกัน การปิดความรับผิดชอบ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวและการขาดความรักและความเอื้ออาทรที่มนุษย์ควรให้แก่กันและกัน โดยเฉพาะในยามที่ประสบกับศัตรูที่เป็น common enemy

พูดถึงเรื่องความรัก ลูกเคยอ่านบทความหนึ่งที่มีผู้อ้างว่าเป็นจดหมายที่นักวิทยาศาสตร์ ผู้คิดค้นสูตรสร้างระเบิดนิวเคลียร์เป็นผู้เขียนให้ลูกสาว แท้จริงอย่างไร ลูกไม่สามารถทราบได้ว่า Albert Einstein เป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนั้นจริงหรือไม่ เพราะสมื่อนักวิทยาศาสตร์ระดับนั้น จะมาเขียนเกี่ยวกับความรักได้เพราะและอ่อนหวานเช่นนี้ให้ลูกสาว มันดูผิดธรรมชาติกระไรชอบกล แต่เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักในจดหมายฉบับนั้น น่าฟังและน่านำมาไตร่ตรองในบริบทของการเป็นคริสตชนยิ่ง ลูกจึงขอนำบางตอนมาเขียน ณ ที่นี้

“ความรักคือพลังที่ทรงอำนาจที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำอธิบายอย่างเป็นทางการได้ มันเป็นพลังที่รวมและอยู่เหนือทุกสิ่ง

เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษามองหาทฤษฎีในจักรวาล พวกเขาลืมพลังที่มองไม่เห็นแต่ทรงอำนาจที่สุด ความรักคือแสงสว่างที่จุดประกายความมองเห็นทั้งในตัวผู้ให้และผู้รับ ความรักเป็นพลังโน้มถ่วงของโลก เพราะมันดึงดูดมนุษย์เข้าหากัน ความรักคืออำนาจ เพราะมันเพิ่มความเป็นเลิศในตัวเรา และทำให้มนุษย์ไม่สูญเสียพื้นฐานในความเห็นแก่ตัวของเราเอง

ความรักเปิดเผยและเปิดตัว เราสามารถตายและอยู่เพื่อความรักได้ ความรักคือพระเจ้า และพระเจ้าคือความรัก



พลังนี้อธิบายทุกสิ่ง และให้ความหมายแก่ชีวิต นี่คือนี่สิ่งแปรผันที่พวกเราปล่อยปลงละเลยมานานเกินไป บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรากลัวความรัก เพราะมันเป็นพลังชนิดเดียวในจักรวาลที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ เราสรุปว่าความรักคือพลังที่ทรงอำนาจที่สุด เพราะมันไม่มีขีดจำกัด

หลังจากมนุษยชาติล้มเหลวในการใช้และบังคับพลังอื่นๆ ในจักรวาลที่หันหลังให้พวกเรา มันเป็นการเร่งด่วนที่เราต้องเลี้ยงบำรุงตัวพวกเราด้วยพลังอีกชนิดหนึ่ง นั่นคือ ความรัก

ถ้าเราต้องการให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ต่อไป ถ้าเราต้องการค้นหาความหมายของชีวิต ถ้าเราต้องการช่วยโลกและสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ ความรักเป็นคำตอบเดียวเท่านั้น

มนุษย์ทุกคนมีเครื่องปั้นไฟในตัวที่สามารถปั้นความรักออกมาได้ทุกขณะ เพียงแต่รอการเปิดสวิตช์เท่านั้น เมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้และรับพลังจักรวาลรักนี้ เราจะยืนยันได้ว่า ความรักชนะทุกสิ่ง อยู่เหนือทุกสิ่ง เพราะว่าความรักนี้แหละคืออำนาจที่เป็นแก่นแท้ของชีวิต”

โอโฮ! อ่านและเขียนจนเคลิ้ม 😊 ลูกอ่านบทความนี้หลายครั้ง และสรุปกับตัวเองว่า ผู้เขียนบทความนี้จะ เป็น Einstein เองหรือไม่ ลูกไม่ทราบ แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้จักพระเจ้า เพราะ 2 ประโยคที่ลูกชอบที่สุดและสรุปในตัวเองคือ “ความรักคือพระเจ้า” และ “พระเจ้าคือความรัก”

ลูกเขียนถึงความหมายและความสำคัญของความรักจนเกือบจะลืมไปว่า เริ่มต้นบทสวดนี้ ลูกเขียนถึงโรคระบาดอยู่ 😊

ลูกขอสรุปเกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นี้ว่า มนุษย์ควรจะนำเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นที่มนุษย์วัยจะใกล้ 6 รอบอย่างลูกเพียงเห็น มาร่าฟังกับการดำรงชีวิตว่า การที่อยู่ๆ มีเจ้าไวรัสตัวหนึ่งที่มองด้วยตาเปล่า ยังไม่เห็นเลย สามารถทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต ชนิดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนั้น มันมีความหมายอะไรลึกซึ้งกว่าการจะแค่มาศึกษาดูตัวเลข ดูกราฟของผู้ติดเชื้อ ผู้รักษาหาย และผู้เสียชีวิต ในแต่ละวันของแต่ละประเทศหรือไม่

ในสมัยปัจจุบัน พระเจ้ามิได้ทรงลงมาตรัสกับมนุษย์โดยตรงเหมือนบางเรื่องราวในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม แต่หากเราสวดภาวนาควบคู่กับการอ่านพระวาจาของพระองค์ทุกๆ วันเป็นประจำ เราจะค้นพบว่า แม้จะเป็นยุคนี้หรือยุคไหนๆ พระเจ้าที่ทรงรักมนุษย์ยิ่ง ทรงสื่อสารกับพวกเราทุกวัน อยู่ที่ว่าเราเปิดหู เปิดตา และสำคัญที่สุด เปิดใจรับฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือไม่ เท่านั้น

“แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือ ความรัก” 1 โครินธ์ 13:13

อาแมน

ลูกขอพร: องค์กรหนึ่ง

www.moving-themountain.com

ป.ล. เพื่อเป็นการรักษารักโลก ขอให้ท่านผู้อ่านที่รับ “บทสวดของฉัน” เป็นจดหมาย กรุณาส่งอีเมลล์ของท่าน พร้อมทั้งหมายเลขบนของมายังอีเมลล์ของผู้เขียน sarindhorn@showerking.co.th เพื่อจะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอขอบคุณค่ะ

